
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 /2565 

วัน จันทร์ ที ่ 15   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  (เวลา10.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่    ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง 

1.          นายอนันต์            มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
2.          นางสุรัตน ์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
3.          นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
4.          นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
5.          นายธงชัย   จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
6.           นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
7.          ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 1 
8.          นายชูศิลป ์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 1 
9.          นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
10.          นางสีกา   อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 
11.          นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง  เขต 2 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 1.         นายรชัพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
       ต าบลดงแดง 

 2. นางเนาวรัตน์  เหลืองเจริญ หัวหน้าสนักปลัดเทศบาล 
 3. นางบุผา   ดีสม  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. นางสาวณัฏฐณิช  แก้ววงศา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 5. นางศิริวรรณ  วงศ์ค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6. จ่าโทธียศ  สุโนภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 7. นายพิชิตชัย  ภูมิเขต  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. นายสิทธิเดช  สารางค า นักพัฒนาชุมชน 
 9. นางศรินทร์ญา   สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
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ผู้ไม่มาประชุม    

1.  นายอุดม    บุญพา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  (ลาป่วย) 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง     
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรและได้กล่าวเปิดการประชุม 
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

  1.นายอุดม  บุญพา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง เขต 2 ขอลาป่วย 

  2.ด้วยนายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรฯ
 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ (เสียชีวิต) เมื่อวันที่ 30 
 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งกรณีแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่
 วันพ้นจากต าแหน่ง ซึ่งก าหนดเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 15-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 
 16.30 น.  วันเลือกตั้งก าหนดวันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2565  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ    
 ทุกท่านปฏิบัติตนให้เป็นกลาง ไม่เข้าไปข้องเก่ียวหรือชี้น าในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพราะ
 ขณะนี้ท่านคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มติที่ประชุม   :     รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันจันทร์ ที่  18  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม   :     รับรอง    

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  ……………(ไม่มี)…………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  ................(ไม่มี)...................................................................................................... ................... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
  5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ :ได้ขอให้นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลดงแดง น าเสนอ
 ญัตติต่อท่ีประชุมในวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ : น าเสนอญัตติต่อที่ประชุมในวาระที่     
 5 ข้อ 5.1 

  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลดงแดง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลดงแดง ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึง
สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 

  1.สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณราบจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 36,496,901.96 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 52,379,223.78 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,278,648.11 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท  
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน 7 โครงการ รวม 7,000.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 7,165,514.37  บาท 

 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 รายรับ จ านวน 57,491,316.18 บาท ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน 47,892.69  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 567,654.60 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน 113,881.89 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 250,995.00 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  35,473.27 บาท 
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 หมวดรายได้จากทุน       จ านวน       628.00 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน  23,075,567.35 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน  33,399,223.38 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 132,280.00 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง        จ านวน 48,919,573.33 บาท 

 งบกลาง        จ านวน 18,024,057.71 บาท 

 งบบุคลากร       จ านวน 18,623,530.93 บาท 

 งบด าเนินงาน       จ านวน  7,517,648.83  บาท 

 งบลงทุน        จ านวน  1,950,900.00  บาท 

 งบเงินอุดหนุน       จ านวน  2,803,435,86  บาท 

 งบรายจ่ายอื่น       จ านวน                 0.00 บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน         
      132,280.00 บาท 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 138,244.00 บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม จ านวน 0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท    

 

รายรับประมาณการ ปี พ.ศ. 2566  จ านวน 57,335,000.00 บาท 

1.รายได้จัดเก็บเอง    จ านวน 893,900.00 บาท 
-หมวดภาษีอาการ    จ านวน  132,000.00 บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน 363,000.00 บาท 

 -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  113,000.00 บาท 
 -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน  250,000.00 บาท 

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน 35,300.00 บาท 
-หมวดรายได้จากการลงทุน   จ านวน      600.00 บาท 

2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  จ านวน 23,051,100.00 บาท 
-หมวดภาษีจดสรร    จ านวน 23,051,100.00 บาท  
 
3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.  จ านวน  33,390,000.00 บาท 

-หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน 33,390,000.00 บาท 
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รายจ่าย ประมาณการ ปี พ.ศ.2566  จ านวน 57,335,000.00 บาท 

1.จ่ายจากงบประมาณ    จ านวน 57,335,000.00 บาท 
-งบกลาง     จ านวน 20,141,108.00 บาท 
-งบบุคลากร     จ านวน 21,113,340.00 บาท 
-งบด าเนินงาน     จ านวน 10,075,680.00 บาท 
-งบลงทุน     จ านวน  3,095,872.00 บาท 
-งบเงินอุดหนุน     จ านวน  2,909,000.00 บาท 

ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาล
ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ 
สภาเทศบาลต าบลดงแดง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256 6 เป็นจ านวนทั้ งสิ้ น 

57,335,000.00 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 57,335,000.00 บาท  
   
  ในส่วนของรายละเอียดแยกย่อยออกไป ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านแล้วนั้น 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ : สอบถามที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะ
 อภิปรายหรือไม่ 

นายบุญสวย  พันธุ์สางสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ 
 งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท ตนอยากให้มีการเพ่ิมชื่อโครงการหรือรายละเอียดค าชี้แจง
 โครงการให้มีผู้ติดตามดูแลหรือผู้น าชุมชนเข้าไปด้วยเพื่อให้สามารถติดตามไปดูแลผู้สูงวัยได้ 

นางสาวณัฎฐนิช   แก้ววงศา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ : ในการจัดท าโครงการดังกล่าวหากมี
 การระบุให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ติดตามผู้สูงอายุเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือการคอยให้การดูแลผู้สูงอายุ
 เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเกรงจะเป็นการส่อเจตนาแอบแฝงเกี่ยวกับการหาเสียง ซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะมี
 เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลคอยอ านวยความสะดวกและคอยดูแลผู้สูงวัยอยู่แล้ว 
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นายบุญสวย  พันธุ์สางสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ทับผิวจราจรเดิม บ้านเขวา หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 156,000 บาท  หากตัดงบประมาณโครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 44,000 บาท แล้วโอน
 งบประมาณมาท าต่อเนื่องกับโครงการดังกล่าว ให้เป็นงบประมาณ รวม 200,000 บาท จะได้หรือไม่ 

นายพิชิตชัย  ภูมิเขต เจ้าพนักงานป้องกันฯ : สามารถท าได้แต่จะต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาฯหรือเพ่ิม
 โครงการดังกล่าวเข้าไปในแผนพัฒนาฯให้เป็นจุดที่ 2 งบประมาณ 44,000 บาท เสียก่อน เนื่องจาก
 ในขณะนี้ในแผนพัฒนาฯได้ก าหนดระยะทางไว้แค่ 50 เมตร เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามโครงการก่อสร้าง
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านเขวา หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 156,000 บาท  
 จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านนางต้อย  บรรจง ถึง สี่แยกกองทุนกลางหมู่บ้าน หากต้องการที่จะ
 ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนต่อจากจุดนี้ก็ต้องเพ่ิมเข้าไปในแผนพัฒนาฯเสียก่อน  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาฯ: ฝากท่านบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ช่วยน าเรียน
 ให้ทางชุมชนได้รับทราบด้วยเนื่องจากโครงการดังกล่าวทางชุมชนได้เสนอโครงการเข้าบรรจุใน
 แผนพัฒนาฯมาระยะทางเพียง 50 เมตรเท่านั้น หากต้องการที่จะด าเนินโครงการต่อจากจุดนี้ก็คงต้อง
 ให้มีการเพ่ิมโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาฯเสียก่อน 

นางสีกา อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ขอสอบถาม  (1.)โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคน
 พิการทั่วไป ซึ่งตั้งงบประมาณ ไว้ 15,000 บาท เป็นโครงการที่เทศบาลต าบลดงแดงไม่เคยมี  

 (2.)โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงแดง งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ตนเห็นตั้ง
 งบประมาณมาแล้วหลายปี แต่ยังไม่เห็นว่าทางเทศบาลด าเนินการโครงการดังกล่าวเลย ไม่ทราบว่าจะ
 ด าเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะเห็นตั้งงบประมาณเอาไว้อีกซึ่งตนอยากให้มีการขับเคลื่อนโครงการ
 ดังกล่าวเพราะด ู แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดี 
   (3.)โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งงบประมาณเอาไว้น้อย 15,000 -
 บาท ดูแล้วงบประมาณน้อยไป เพราะกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุทั้งต าบล 

นางศิริวรรณ  วงศ์ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ชี้แจงต่อที่ประขุมเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพ
 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นโครงการมาใหม่ของทางพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลให้
 มีการจัดตั้งศูนย์ไว้คอยให้บริการผู้พิการในชุมชน 

นายสิทธิเดช  สารางค า นักพัฒนาชุมชน : ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
  (1.)โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งตั้งงบประมาณ ไว้ 15,000 บาท 
 เป็นโครงการใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของทาง
 รัฐบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลดงแดงได้เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและได้รับ
 ใบอนุญาตจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว  

 (2.)ในส่วนของรายละเอียดการด าเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงแดง สืบเนื่องช่วงที่
 ผ่านมามี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และ
 ป้องกันการติดเชื้อ เทศบาลต าบลดงแดง จึงยังไม่มีการด าเนินการโครงการดังกล่าว แต่ขณะนี้ได้มีการ
 ประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจ าถ่ิน  ตนคาดว่าในปี พ.ศ.2566 ก็คงจะสามารถด าเนินการได้  
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  (3.)โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ท าต่อเนื่องกับโครงการ
 จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท  เป็นกิจกรรมที่ท า
 ในวันเดียวกัน ท าต่อเนื่องกัน  ช่วงเช้าจะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และต่อเนื่องด้วยการรดน้ า
 ด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ 

นางสุรัตน์  สีตา รองประธานสภาเทศบาลฯ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12  ตรงค า    
 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณวัดสวนแสงแก้ว อยากให้แก้ไขค าชี้แจง
 รายละเอียดโครงการจากบริเวณวัดสวนแสงแก้วเป็นหน้าวัดสวนแสงแก้วหรือหน้าสวนนายยวน สีตา 
 จะได้หรือไม่ เพราะจุดเริ่มต้นโครงการเป็นถนนหน้าวัดไม่ใช่ท าถนนในบริเวณวัด 

นางสาวณัฎฐนิช  แก้ววงศา หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ : น าเรียนต่อท่ีประชุมโครงการดังกล่าวได้
 บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาฯเรียบร้อยแล้วซึ่งรายละเอียดค าชี้แจงโครงการในแผนพัฒนาฯได้ระบุไว้แล้ว
 ว่าเป็นบริเวณวัดฯ ในส่วนคงต้องรอช่วงที่จะด าเนินการค่อยขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯให้มีการแก้ไข
 ปรับปรุงแผนพัฒนาฯและอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมสภาฯมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อ
 ซักถามหรือต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการ
 พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2566  ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

มติทีป่ระชุม : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

  5.2 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :หลังจากที่มีการลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ให้มีการเลือกคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ   สภาท้องถิ่นจะต้อง
 ด าเนินการเลือกคณะกรรมการ  แปรญัตติ  โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของสภาท้องถิ่น 
 ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน กี่คน ซึ่งตามระเบียบฯข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕  
 ก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ในการ
 เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จะต้องเสนอชื่อเป็นคนๆไป และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

5.2.1 เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการ
 แปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2566 
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นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอจ านวน 7 ท่าน โดยมีนางสีกา อาจเจริญ 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และนายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้
 รบัรอง 
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนออีก
 หรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯจ านวน 7 ท่าน 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

 

5.2.2 เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  ขอให้มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็น
 คนๆ ไป 
นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอนายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โดยมี นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เขต 1 และนายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นายชูศิลป์  ทองมา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ คนที่ 1  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอนายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 
 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 โดยมี นางเจือจันทร์  โพสาราช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    
 เขต 1 และส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นายบุญสวย  พันธุ์สาง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ คนที่ 2  

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอนายประสิทธิ์   สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เขต 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 โดยมี นางสีกา  อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 และนายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ คนที่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 
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นายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอนางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 โดยมี นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และ
 นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นางสีกา  อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
 แปรญัตติฯ คนที่ 4 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายประสิทธิ์  สมใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอนายสุมิตร  โชติอุดมโชค สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 โดยมี นางสุรัตน์  สีตา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  และ 
 ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นายสุมิตร โชติอุดมโชค  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็น
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 5 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นางเจือจันทร์ โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอนายธงชัย    จันทร์เหลือง สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 โดยมี นายประสิทธิ์  สมใจ  สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 2 และนายชูศิลป์  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นายธงชัย  จันทร์เหลือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็น
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายธงชัย  จันทร์เหลือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : เสนอนางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 โดยมี นางสีกา  อาจเจริญ  สมาชิกสภา
 เทศบาลฯ เขต 2 และนางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นผู้รับรอง    
นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  สอบถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ
 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจะถือว่า นางสาวประภาศรี  หงษ์ทะนี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็น
 คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

5.3 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 
ดงแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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นายอนันต์  มาตหงสา  ประธานสภาเทศบาลฯ :  เมื่อได้กรรมการแปรญัตติตามจ านวนแล้ว  ขอให้มีการ
 ก าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยื่นเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ เป็น
 เวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ท่ีสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ดังกล่าว ตลอดจนสถานที่ที่จะยื่นค าแปรญัตติฯ  

นายบุญสวย พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : เสนอ  ตั้งแต่วันที่ 16,17,18 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
 ในเวลาราชการ คือตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 โดยมี นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 และนางเจือจันทร์ โพสาราช สมาชิกสภา
 เทศบาลฯเขต 1 เป็นผู้รับรอง 

 นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : มีสมาชิกสภาเทศบาลฯจะเสนอเป็นวันอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี    
 จะถือว่าที่ประชุมเป็นชอบก าหนดวันรับยื่นค าแปรญัตติ วันวันที่ 16,17,18 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง) 

5.4  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดงนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 

นายรัชพล  ไกยสินธุ์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลฯ :  ได้นัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันจันทร์ 
ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ  : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือไม่ 

นายบุญสวย  พันธุ์สาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 :  อยากน าเรียนต่อสภาเทศบาลฯถนนสายบ้านเขวา   
 ม.3 ไปบ้านกอก ถนนช ารุดเสียหายถูกน้ าเซอะเข้ามาจะครึ่งถนนแล้วอยากให้เร่งด าเนินการแก้ไข 

นางสีกา  อาจเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ถนนสายบ้านเขวา ม.10 ทางออกไปต าบลแคนใหญ่ 
 อยากให้เร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุง เกรงหากถึงฤดูการเก็บเก่ียวจะท าให้เกิดผลกระทบต่อการขน
 ย้ายผลิตผลทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชน 

ส.ต.เอกชัย  บุตรสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 :  ฝากเรื่อง (1.)ถนนสายด้านขางสถานีวิทยุ ท่าน
สุขวัฒน์   พิบูลย์  ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสายที่รองรับน้ ามาก เนื่องจากเป็นทางลงของน้ าไหลลงสู่หนอง
เอียด  ตอนนี้น้ าเซอะจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วชาวบ้านน าเอาก้อนหินมาวางทับไว้ให้พอได้สัญจร 
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 ชั่วคราว จึงอยากให้มีการเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้รับความเสียหาย
 มานานและเคยเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ่อยแล้ว 

  (2.)ถนนคันดินลงลูกรัง บ้านดงแดงหมู่ที่ 8 สายข้างๆอู่รถเก่ียวข้าว ที่พ่ึงด าเนินการไปนั้น
 ตามท่ีตนได้ไปดูพบว่าลูกรังที่น ามาลงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นดินโคลนปนหินมากกว่ายิ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนยิ่ง
 ท าให้ถนนแฉะเป็นโคลนตมล าบากในการสัญจร จึงอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถสัญจรไปมา
 ได้สะดวกขึ้น 

นางเจือจันทร์  โพสาราช สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : สอบถามถนนสายด้านข้างวัดเวฬุวัน บ้านดงแดง    
 ม.16 ไม่ทราบว่าโครงการเสร็จสิ้นหรือยังเพราะทางผู้น าชุมชนจะได้ปรับแต่งให้ถนนสามารถสัญจรไป
 มาได้สะดวก เนื่องจากตอนนี้ยังมีพ้ืนที่บางจุดที่ยังไม่ได้ปรับเกรดให้สมารถสัญจรไปมาได้ 

นายพิชิตชัย  ภูมิเขต  เจ้าพนักงานป้องกันฯ: การด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่รอผลเทส
 จากกรมทางหลวงชนบท 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

นายอนันต์  มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  
เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม  
 
 

เลิกประชุมเวลา 12.05 น.   

 

 

(ลงชื่อ)                          ผู้จดบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

       (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                 (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                    ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)      -ลา-      
                           (นายอุดม  บุญพา)                

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                                
                       ประธานคณะกรรมการฯ    
 
 

(ลงชื่อ)           
                      (นายธงชัย  จันทร์เหลือง)      (นายอนันต์  มาตหงสา) 

         สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                        ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                            คณะกรรมการ                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 (ลงชื่อ)  
    (ส.ต.เอกชัย   บุตรสอน)  
        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                   
                            คณะกรรมการ    


